



แวดวงสังคมข่าว ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม....● นับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องคนไทย สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา ยืนยัน ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เตรียมทดลองวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ในมนุษย์ หลังทดลองในลิงได้ผลเป็นที่น่าพอใจ....● โดยจะเปิดรับอาสาสมัครในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ และต้องขึ้นชม อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้อาจจะขออาสาสมัครวัคซีนเป็นเข็มแรก....● วันก่อน “เขี้ยวพยัคฆ์” เคยเขียนถึงโครงการ “โคกหนองนา” เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้...ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่หยิบยกเอาโครงการนี้ขึ้นมาบรรจุในแผนการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ....● เห็นด้วยกับ เทวัญ ลิปพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ดำเนินรายการ “ช่องส่องผี” หลังไปถ่ายทำตามสถานที่สำคัญๆ แล้ว “บิดเบือน” ประวัติศาสตร์ อ้างสามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณของบุคคลเหล่านั้นได้....● กรณีนี้จะกลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนทำรายการ

ทีวี ไม่ใช่หวังแค่ “เรตติ้ง” แต่ต้องมีควมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย...อย่าได้เอา “ความเชื่อ” ไปครอบ “ความจริง” โดยเด็ดขาด....● เขียนกันมาหลายรอบ ติเตียนพันฟุตบอลย่านตลาดไท จ.ปทุมธานี ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ แถมเจ้าของบ่อนยังคุยโตว่า “เส้นใหญ่” ผาก พล.ต.ท.อาพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ช่วยจัดการที่....● ปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศจัดงาน “OTOP To The Town: โอท็อปภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝักภัยโควิด” รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย. กระจายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ เริ่มที่แรกในห้างเซ็นทรัล เวสต์ งานจัดถึง 15 ก.ค.นี้....● วันนี้ (13 ก.ค.) เวลา 13.00 น. ขงยุทธ จันทร์โรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ที่ห้องแกรนด์ เอบี รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น....● ส่วน รร.รามการ์เด้นส์ฯ ชาญรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เตรียมอัดโปรโมชันห้องพักและห้องอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับลูกค้า เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 ก.ค.และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 18 ก.ค.-31 ต.ค.นี้....● เหมียว-อรรถพรณ อัจฉราพันธ์ ปชส.มา “ชาฟารีเวิลด์” เปิดให้บริการแล้ว วางมาตรการป้องกันเข้ม ในยุคนิวนอร์มอล กับชิมปาร์ก โคมใหม่ โชนใหม่ และไฮไลต์เด็ดกว่า 100 จุดใหม่ๆ แบ่งเป็น 2 โชน ไปเที่ยวกันได้....●

“เขี้ยวพยัคฆ์”